



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๙๙๖๐๒๓

ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/๓๐๗/๓๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลการรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของ

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิม ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วย โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงาน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำผลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายวรณศักดิ์ พลพันธุ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุญาต

กตม

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปังประมาณ ๒๕๖๖

ประเด็น	การดำเนินตามกรอบแนวทาง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กำหนด หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้หรือรับ ของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ รัฐ</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ</p>	
<p>๓.มาตรการป้องกันการรับสินบน</p>	<p>๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	

<p>๔.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p>	<p>๑.จัดทำหนังสือเวียนเผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๕.มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาของข้าราชการ</p>	<p>๑.ประกาศโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>๖.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๑.ประกาศโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ๒.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด</p>	<p>มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	